



ที่ มท ๐๘๐๑.๕ /ว ๑๕๐๗

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือก  
ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการ  
สถานธนานุบาลประจำเขต

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด (ตามบัญชีแนบท้าย)

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๕๐๗ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือก  
ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการ  
สถานธนานุบาลประจำเขต ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต รายละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศ  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือกแล้ว รายละเอียด  
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง ให้ถือว่าการเดินทางไปเข้ารับการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต เป็นการเดินทางไปราชการ  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปและกลับเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามความ  
เหมาะสมและความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักให้เบิกจ่าย  
จากสถานธนานุบาลต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาล  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฝ่ายธุรการ

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๘๓๘๑ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๘๓๘๐ , ๐ ๒๒๔๔ ๘๓๘๒

ผู้ประสานงาน : นางเพลินพิศ จำชาติ ๐๘๓-๓๘๐ ๖๓๘๓



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการ

สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือก  
ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครคัดเลือกที่ได้ดำเนินการสมัครคัดเลือกครบถ้วนตามขั้นตอน และวัน เวลาที่กำหนด จึงถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ (๖) ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกิจการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก และเลขประจำตัวสอบ

๑.๑ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และเลขประจำตัวสอบ จำนวน ๓๗ ราย

(รายละเอียดปรากฏตามผนวก ก)

๑.๒ กรณีผู้ใดตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีชื่อตนเองปรากฏตามประกาศฉบับนี้ ให้ทำหนังสือระบุข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเอง หรือทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๒๔๔-๘๓๘๒ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

๑.๓ การสมัครเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูล ดังนั้น หากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ มาตั้งแต่ต้น

/๒. กำหนดวัน...

## ๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

๒.๑ การสอบข้อเขียน โดยวิธีการสอบปรนัย และอัตนัย

วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

๒.๒ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีการสัมภาษณ์) และการนำเสนอ วิทยุทัศน์และผลงาน

วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดปรากฏตามผนวก ข)

## ๓. ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

๓.๑ การสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยแบ่งเป็น ข้อสอบปรนัย จำนวน ๕๐ ข้อ ๆ ละ ๑ คะแนน และข้อสอบอัตนัย จำนวน ๒ ข้อ ๆ ละ ๒๕ คะแนน

ผู้เข้ารับการคัดเลือกมีหน้าที่ต้องทราบเลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และปฏิบัติตามระเบียบวิธีการคัดเลือกโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑) ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเดินทางไปรายงานตัวเข้ารับการคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

๒) ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั้งนี้ ห้ามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด และรองเท้าแตะพองน้ำ

๓) ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย ปากกาลูกกลิ้งสีน้ำเงิน

๔) ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่น ที่ทางราชการออกให้ไปแสดงตนต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือก หากไม่มีเอกสารดังกล่าว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ อำนวยการคัดเลือก ก่อนเวลาคัดเลือก

๕) อนุญาตให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเข้าห้องคัดเลือกได้ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๔๕ น. ผู้ใดมาถึงห้องคัดเลือกหลังเวลาเริ่มทดสอบแล้ว ๓๐ นาที (เวลา ๑๐.๐๐ น.) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องคัดเลือก

๖) ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องนั่งสอบในห้องคัดเลือก และที่นั่งสอบตามที่กำหนด ห้ามผู้เข้ารับการคัดเลือกนำเอกสารตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องคัดเลือก โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ กรรมการและเจ้าหน้าที่ควบคุมการคัดเลือกรับฝากสิ่งของและสำนักงานคณะกรรมการจัดการ สถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะไม่รับฝากทรัพย์สินใด ๆ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่มีการสูญหาย และหากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการคัดเลือกตรวจพบว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกนำสิ่ง ต้องห้ามดังกล่าวเข้าไปในห้องคัดเลือก จะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ โดยเขียนใบยุติการคัดเลือกไว้เป็นหลักฐาน

๓.๒ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีการสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๓.๓ การจัดทำและนำเสนอวิสัยทัศน์และผลงาน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

๑) ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเดินทางไปรายงานตัวเข้ารับการคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

๒) ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั้งนี้ ห้ามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด และรองเท้าแตะพองน้ำ

๓) เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์) ตามประกาศฉบับนี้

๔) ผู้เข้ารับการคัดเลือกภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์) ต้องนำ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ไปแสดงตนต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ดำเนินการคัดเลือก หากไม่มีเอกสารดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกก่อนเวลาคัดเลือก

๕) ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกโดยเคร่งครัด

๖) ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเข้ารับการคัดเลือกกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ ดำเนินการคัดเลือกกำหนดให้เท่านั้น

๗) เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกออกจากสถานที่คัดเลือก โดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ยังไม่ได้รับการคัดเลือก และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังทำการคัดเลือกอยู่ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการคัดเลือกนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาต ให้เข้ารับการคัดเลือก หรือให้ยุติการคัดเลือก ทั้งนี้ การตัดสินและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก ในครั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขตและให้ถือเป็นที่สุด

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาคตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ดังนั้น หากมีผู้ใด แอบอ้างว่า สามารถช่วยเหลือให้ท่านผ่านการคัดเลือกดังกล่าว โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และโปรดแจ้งให้สำนักงาน คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๔๔-๘๓๘๑ หรือโทรสารหมายเลข ๐-๒๒๔๔-๘๓๘๐ และหมายเลข ๐-๒๒๔๔-๘๓๘๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาล  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลประจำเขต

เลข ประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สถานธนาอนุบาล	หมายเหตุ
๐๐๑	นางกัญจนพร เล็กเจริญ	ผู้จัดการ	เทศบาลเมืองพระประแดง	
๐๐๒	นายภาณุวัตร บุตรไชย	ผู้จัดการ	เทศบาลเมืองกันทรลักษ์	
๐๐๓	นายอุดร แก้วสุพรรณ	ผู้จัดการ	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	
๐๐๔	นายสมบัติ สันคำ	ผู้จัดการ	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	
๐๐๕	นางสาวกรรณกาญจน์ มีทรัพย์	ผู้จัดการ	เทศบาลเมืองบ้านโป่ง	
๐๐๖	นายพนม คำสม	ผู้จัดการ	เทศบาลเมืองพะเยา	
๐๐๗	นางบุศรา ชัยจันทร์	ผู้จัดการ	เทศบาลเมืองเลย	
๐๐๘	นางวัลลภา ศรีนวล	ผู้จัดการ	เทศบาลนครนนทบุรี ๒	
๐๐๙	นายชูชาติ สิ้นธุ์ประเทือง	ผู้จัดการ	เทศบาลเมืองนครพนม	
๐๑๐	นางสาวเพ็ญวิภา ฉิมพาลี	ผู้จัดการ	เทศบาลตำบลท่าม่วง	
๐๑๑	นายเพิ่มศักดิ์ มณีกุล	ผู้จัดการ	เทศบาลเมืองอ่างทอง ๑	
๐๑๒	นางสิริณญา แก้วมี	ผู้จัดการ	เทศบาลเมืองตะกั่วป่า	
๐๑๓	นายชัยยา บรรลเง	ผู้จัดการ	เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ	
๐๑๔	นายพนพพงษ์ ฉายทอง	ผู้จัดการ	เทศบาลเมืองแก่งคอย	
๐๑๕	นายธนกร เสนขวัญแก้ว	ผู้จัดการ	เทศบาลเมืองปากพันธ์	
๐๑๖	นายวีระศักดิ์ อินลี	ผู้จัดการ	เทศบาลเมืองสีคิ้ว	
๐๑๗	นางสาวสายสร คำมาป็น	ผู้จัดการ	เทศบาลเมืองแพร่	
๐๑๘	นางนพวรรณ พรหมรักษ์	ผู้จัดการ	เทศบาลเมืองบ้านบึง	
๐๑๙	นายสุนทร เพิ่มพูน	ผู้จัดการ	เทศบาลเมืองแสนสุข	
๐๒๐	นางดวงเพ็ญ ทองมาก	ผู้จัดการ	เทศบาลเมืองลำตาเสา	
๐๒๑	นางกนกลักษณ์ ไม้ตา	ผู้จัดการ	เทศบาลตำบลหางดง	
๐๒๒	นายกฤติพงศ์ พรหมเพ็ญ	ผู้จัดการ	เทศบาลตำบลเขาพนม	
๐๒๓	นายเอกชัย หลงสกุล	ผู้จัดการ	เทศบาลนครสงขลา	
๐๒๔	นายเสกสรร พามะณี	ผู้จัดการ	เทศบาลนครอุดรธานี ๒	
๐๒๕	นางชีมาษา สิ้นสมุทร	ผู้จัดการ	เทศบาลเมืองดอนสัก	
๐๒๖	นางสาวนันทกา หาญรงค์ชัย	ผู้จัดการ	เทศบาลเมืองตาคลี	
๐๒๗	นางสาวสิริพรรณ ควรหา	ผู้จัดการ	เทศบาลเมืองนครนายก	
๐๒๘	นายสมคิด กิจขจรเกียรติ	ผู้จัดการ	เทศบาลเมืองอรัญญูประเทศ	


เลข ประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สถานธนานุบาล	หมายเหตุ
๐๒๙	นางสาวสอน เจริญทรัพย์	ผู้จัดการ	เทศบาลตำบลสำนักท้อน	
๐๓๐	นายอารีย์ เมฆขุนทด	ผู้จัดการ	เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	
๐๓๑	นางอมรา มโนบาล	ผู้จัดการ	เทศบาลเมืองปทุมธานี	
๐๓๒	นายสุรพิชญ์ คำเคน	ผู้จัดการ	เทศบาลตำบลเวียงฝาง	
๐๓๓	นายจิรภัทร ลิปวัฒนกุล	ผู้จัดการ	เทศบาลเมืองสะเดา	
๐๓๔	นางหงส์สดา ทีปวัฒน์	ผู้จัดการ	เทศบาลนครขอนแก่น ๒	
๐๓๕	นางวิมลรัตน์ อริยพฤษ์	ผู้จัดการ	เทศบาลตำบลท่าลาน	
๐๓๖	นางปัทมา แก้วภักดี	ผู้จัดการ	เทศบาลตำบลกำแพง	
๐๓๗	นางสาวสายชล มณฑิยรัตน์	ผู้จัดการ	เทศบาลเมืองบ้านหมี่	

๕๗



กำหนดวันคัดเลือกวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  
 สถานที่คัดเลือกห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วัน/เดือน/ปี/เวลา	ภาควิชา/สถานที่
<b>รอบเช้า</b> <b>วันเสาร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓</b> เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.	- รายงานตัว ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  - การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบปรนัย และอัตนัย
<b>รอบบ่าย</b> <b>วันเสาร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓</b> เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.  เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป	- รายงานตัว ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  - การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีการสัมภาษณ์) - การประเมินการจัดทำและนำเสนอวิสัยทัศน์และผลงาน

## บัญชีแนบท้าย

๑. จังหวัด กระบี่
๒. จังหวัด กาญจนบุรี
๓. จังหวัด กาฬสินธุ์
๔. จังหวัด ขอนแก่น
๕. จังหวัด ชลบุรี
๖. จังหวัด เชียงใหม่
๗. จังหวัด นครนายก
๘. จังหวัด นครพนม
๙. จังหวัด นครราชสีมา
๑๐. จังหวัด นครศรีธรรมราช
๑๑. จังหวัด นครสวรรค์
๑๒. จังหวัด นนทบุรี
๑๓. จังหวัด ปทุมธานี
๑๔. จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
๑๕. จังหวัด พะเยา
๑๖. จังหวัด พังงา
๑๗. จังหวัด แพร่
๑๘. จังหวัด ระยอง
๑๙. จังหวัด ราชบุรี
๒๐. จังหวัด ลพบุรี
๒๑. จังหวัด เลย
๒๒. จังหวัด ศรีสะเกษ
๒๓. จังหวัด สงขลา
๒๔. จังหวัด สตูล
๒๕. จังหวัด สมุทรปราการ
๒๖. จังหวัด สมุทรสงคราม
๒๗. จังหวัด สระแก้ว
๒๘. จังหวัด สระบุรี
๒๙. จังหวัด สุราษฎร์ธานี
๓๐. จังหวัด อ่างทอง
๓๑. จังหวัด อำนาจเจริญ
๓๒. จังหวัด อุตรดิตถ์

